

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๗๔ - ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๓	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	นายณพนธ์ภูฏ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายธำรงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๑	รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา พรหมณัฐอม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๑๓	นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช่วง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์)	
๑๔	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)	
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์ักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๐	อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

๒๒ นางดรุณี ลีนิน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒๓ นางสฤญธรณ์ หมดหมั่น

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ติตราชการ)

๒ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ติตราชการ)

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร นามเสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) (ติตราชการ)

๔ อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
(ติตราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายมงคล ลีนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

๒ นางวศินี จิตภูษา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

๓ นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๔ นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๕ ว่าที่ร้อยตรีเชาว์วรรณ ศรีทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

๓ รองศาสตราจารย์จรรยา เจริญเนตรกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๔ นางดาวดล จันทร์ประทีน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

๕ อาจารย์พิทักษ์ สถิตววรรณะ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๖ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑ อาจารย์จเร สุวรรณชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี

๔ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๕ อาจารย์ณัฐพล แก้วทอง

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖ อาจารย์พรนราภรณ์ บุญราศรี

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๘ นายเปรมณัช ชุมพร้อม

วิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙	นายพรเทพ ช่วยคล้าย	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๐	นายกิตติพงศ์ ชูรักษ์	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑	นายกษิต์เดช อยู่ประเสริฐ	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒	นายเจษฎา ต้วงศรีนวล	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๓	นายวิทวัส ศรีทอง	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔	นายสรศักดิ์ หนูชู	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕	นายสิทธิเดช แก้วสุข	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖	นายบรรณวิทย์ ธนกรวิจิตร	นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๗๔ - ๒/๒๕๖๒ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญในข้อ ๕ ให้ยกเลิกใน ๗.๑๐.๖ ๗.๑๐.๗ ๗.๑๐.๘ ๗.๑๐.๙ ๗.๑๐.๑๐ และ๗.๑๐.๑๑ ของข้อ ๔(๗) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลทำให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ เป็นผู้ไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งคณบดี หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามความในข้อ ๗(ก) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รายละเอียดตามประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะเวียนแจ้งหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบอีกครั้ง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ รายงานผลการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รายงานผลการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเพื่อเผยแพร่สานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ และเอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยสรุปดังนี้

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางด้านพืช และประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จากนั้น ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุทยานพืชศาสตร์ โครงการเกษตรอิตยาทร นิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ ฟาร์มนักศึกษา ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง และทรงปล่อยปลา

ภายในงานกำหนดให้มีการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลผลิตการแปรรูป กระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญของชาติ ในทุกสาขาวิชาในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากร การประกวดโครงการ และการแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแสดงภาคบันเทิง การประกวดธิดาเกษตร การประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดโคเนื้อ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ มีการนำเสนอการจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ ที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ นิทรรศการโครงการเกษตรอิตยาทร โดยนำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่าย อาทิ สบู่โปรตีนไหม ผ้าไหมสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ พวงกุญแจ และผ้าพันคอ เป็นต้น นิทรรศการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะและวิทยาลัย อาทิ การจัดแสดงพันธุ์โคเนื้อ แพะ แกะ สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองภาคใต้ เกษตรในเมือง สวนผีเสื้อ แปลงสาธิตทุ่งทานตะวันและข้าวฟ่าง และนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน การฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๓๗ รายการ การเสวนา และการบรรยายทางวิชาการ จำนวน ๑๑ รายการ อาทิ ทิศทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในภาคใต้เพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ และการผลิตส้มโอทับทิมสยามให้ปลอดภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติงบประมาณเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และของคณะเกษตรศาสตร์ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดตรัง “งานสิเกาเล่าเรื่อง”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา
พรหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการ Quick win Project
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ รายงานผลการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดตรัง
“งานสิเกาเล่าเรื่อง” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้

“งานสิเกาเล่าเรื่อง” ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ โครงการ RUTS คิดบวก คิดดี พัฒนาแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมย่านเมืองเก่า อำเภอสิเกา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติ
จากนายจรินทร์ อุดมชัยเจริญ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากองงานบริหารการปกครอง อำเภอสิเกา เป็นประธานในพิธีเปิด
และร่วมเวทีเสวนาเล่าเรื่องราวเมืองเก่าสิเกา ร่วมกับนายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา นางสาว
ศิรินันท์ ศิริโชคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง และดร.จเร สุวรรณชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมย่านเมือง
เก่าอำเภอสิเกา พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลต่าง ๆ
ของอำเภอสิเกา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ โดยภายในงานนอกจากจะมีเวทีเสวนาในหัวข้อ
“สิเกาเล่าเรื่อง” เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอำเภอสิเกาแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจ
จากชุมชนต่าง ๆ และสินค้าจากนักศึกษา พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นบนถนนสายวัฒนธรรม หรือบริเวณหอนาฬิกาในเขตเทศบาลตำบลสิเกา ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

๑.๔.๑ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนได้ติดต่อประสานกับ
ดร.วิชา จุ้ยชุม จากบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย
(วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้) เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย ต่อไป
ในอนาคต

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๗๓ - ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๗๓ - ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

- แก้ไขข้อความในหน้า ๓ วาระที่ ๑.๒.๑

จาก รองผู้อำนวยการการรองการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เป็น รองผู้อำนวยการรองการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- แก้ไขข้อความในหน้า ๕ วาระที่ ๑.๔.๑

จาก หากเป็นด้านการด้านการท่องเที่ยว

เป็น หากเป็นด้านการท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเสด็จมาเป็นองค์ประธานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จไปพลางก่อน จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีจำนวนเงิน ๑๐๔,๒๕๖,๖๙๑.๙๓ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่ออนุมัติใช้ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน ๑๐๓,๔๕๖,๖๙๑.๙๓ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (U-Bridge Open 2018) ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา

ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (U-Bridge Open 2018) ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผลการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Classic และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทระยะโค้งตัวตามเป้าหมาย โดยมีอาจารย์ณัฐพล แก้วทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาอาจารย์ควบคุมทีม และ นายเปรมณัช ชุมพร้อม วิศวกรโยธา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาทีม และนักศึกษาจำนวน ๘ คน ดังนี้

๑. นายพรเทพ ช่วยคล้าย
๒. นายกิตติพงษ์ ชูรักษ์
๓. นายกษิต์เดช อยู่ประเสริฐ
๔. นายเจษฎา ด้วงศรีนวล
๕. นายวิฑูรย์ ศรีทอง
๖. นายสรศักดิ์ หนูชู
๗. นายสิทธิเดช แก้วสุข
๘. นายบรรวิหิต ธนกรวิจิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (U-Bridge Open 2018) ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า

๑. ท่อเกียรติยศหรือหอประวัติของ มทร.ศรีวิชัย ควรเร่งดำเนินการ เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ไว้
๒. ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และรางวัลต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ สื่อ อย่างทั่วถึง
๓. มหาวิทยาลัยฯ จะใช้โอกาสนี้ ขยายผลเพื่อดึงนักศึกษาเข้ามาได้อย่างไร เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องไปคิดดำเนินการต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๕.๑ พิจารณาความเหมาะสมในการให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือ เสนอข้อคิดเห็น หรือแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับข้อเสนอแนะว่า ต่อไปเรื่องของการท่องเที่ยวถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ ในการสร้างรายได้ต่อประเทศ ทำอย่างไรที่มหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการผลิต

บัณฑิต เพื่อหาข้อมูล หรือข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา การผลิตบุคลากร การผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร หรือการบริหารจัดการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องมีการปรับในระดับนโยบายตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยฯ ลงไป มหาวิทยาลัยฯ จึงมีประเด็นข้อหาหรือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในระดับใดที่จะให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือ เสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า

๑. ในประเด็นดังกล่าวนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่ต้องระมัดระวังเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ผลประโยชน์ทางการเมือง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

๒. สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องผลักดันให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น ควรให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าถึงหน่วยงานในระดับคณะ โดยเข้าไปดูกิจการในแต่ละคณะ หรืออาจจัดประชุมหมุนเวียนไปในแต่ละคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมฯ ควรมีบทบาทที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยแต่ละคณะอย่างไร ทั้งนี้ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้กับสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และควรให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นครั้งคราว ในประเด็นวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ เสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแยกในแต่ละด้าน แบ่งภารกิจแต่ละกรรมการ ว่าใครมีความชำนาญด้านใด เพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และเมื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการผลักดันให้แต่ละคณะอนุกรรมการมีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น

๔. การพิจารณาเชิงนโยบายเป็นเรื่องที่สำคัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาเรื่องนโยบายเป็นหลัก ฉะนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แต่ละครั้ง ควรมีการพิจารณาเชิงนโยบายให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอีกหลายนโยบายที่จะต้องนำมาพิจารณา ในส่วนของการเชิญหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ควรมีบ้างเป็นครั้งคราว ควรมีข้อจำกัดว่าร่วมเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย เฉพาะในประเด็นวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมประชุมในทุกวาระ เพื่อจะได้มีเวลาที่เหลือให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่มาได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานในระดับคณะหรือพบปะกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยฯ เรียนเชิญหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือ เสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ แต่ต้องพิจารณาเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว โดยนำเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย เฉพาะในประเด็นวาระที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

๕.๒ ปัญหาเรื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งสง และพื้นที่ทุ่งใหญ่ และการแก้ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหา และเพื่อพัฒนาในพื้นที่ทุ่งสง และพื้นที่ทุ่งใหญ่ ดังนี้

๑. นโยบายปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
๒. นโยบายบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ

นโยบายดังกล่าวนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนคณบดีในหลายหน่วยงาน ซึ่งหลังจากที่คณบดีเข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม มหาวิทยาลัยฯ จะทำงานในการวางนโยบายร่วมกับคณบดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในพื้นที่ทุ่งสง และพื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จะสรุปรายละเอียดขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ของนโยบาย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า

๑. ในพื้นที่ทุ่งสง และพื้นที่ทุ่งใหญ่ ศิษย์เก่าก็มีบทบาทที่สำคัญมาก ซึ่งมีศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และประเทศชาติหลายท่าน จึงควรให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย

๒. เสนอแนะแนวทางว่าถ้าต่อไปต้องนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ควรนำเสนอดังต่อไปนี้

(๑) แยกแยะปัญหาหรือจำแนกปัญหาอะไรบ้างให้ชัดเจน (ควรแยกปัญหาออกมาเป็นข้อ ๆ ให้เห็นชัดเจน)

(๒) แนวทางหรือแผนในการแก้ไขปัญหแต่ละปัญหา อย่างไรบ้าง (เสนอแนวทางเป็นต้นแบบให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา)

๓. การแก้ไขปัญหในพื้นที่ทุ่งสง และพื้นที่ทุ่งใหญ่ เป็นการแก้ไขปัญหในเชิงนโยบาย ซึ่งต้องให้ฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ต้องเข้าไปมีบทบาท ฝ่ายแผนต้องวางแผนและทำงานมองไปในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น เพราะการวางแผนเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะก้าวหน้าได้ ขึ้นอยู่กับฝ่ายแผน และฝ่ายวิชาการเป็นหลัก

๔. โครงสร้างการบริหารจัดการของ มทร.ศรีวิชัย มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ เนื่องจากมีหลายวิทยาเขต จึงควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้แต่ละวิทยาเขตได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดประชุม VDO Conference

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอรายละเอียดให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ และคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาษา หรือ สาขาวิชา เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้

๑. จากเดิม นายภูริวัฒน์ เลิศไกร เปลี่ยนเป็น นายสฤกษ์ ปานจันทร์ เนื่องจาก นายภูริวัฒน์ เลิศไกร ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น

๒. จากเดิม นางสาวจิราภรณ์ ถมแก้ว เปลี่ยนเป็น นางสาวหทัย แก้วภรณ์ เนื่องจาก นางสาวจิราภรณ์ ถมแก้ว ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังเสนอ และรับรองมติประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิม นายพรประสิทธิ์ คงบุญ เปลี่ยนเป็น นายฐานวิทย์ แนนไส เนื่องจาก นายฐานวิทย์ แนนไส มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมรายชื่อนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ นั้น ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการศึกษา ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้มีทางเลือกที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบและแนวทางการศึกษาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น ในกรณีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอยกเลิกการใช้หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากได้งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และนักศึกษาในหลักสูตร ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทำให้ไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรดังกล่าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ความเป็นมา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากในแต่ละปีมีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นที่ไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรดังกล่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จึงขอปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน กรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย กิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นควรเสนอ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา แทน รองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพวงศ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา มหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้ง นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา และรับรอง มติที่ประชุม

๗.๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการหรือ พนักงานมหาวิทยาลัยแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

ตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) กรรมการซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน

(๓) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน ๒ คน

ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเป็น เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน”

เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ประธานกรรมการ ตามข้อ ๔(๑) ราย นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ

๒. กรรมการ ตามข้อ ๔(๒) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี ได้พ้นจากการเป็นผู้บริหาร จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

๓. ผู้ช่วยเลขานุการ ราย นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย ได้ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทำให้ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๓ ราย ดังต่อไปนี้

๑. ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์ กรรมการ ผู้บริหารที่มีใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓. นางสาวศิวพร มรรคมندی ผู้ช่วยเลขานุการ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๓ ราย ดังต่อไปนี้

๑. นายนิพนธ์ ภิญโญ ประธานกรรมการ
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์ กรรมการ
 ๓. นางสาวศิวพร มรรคมณตรี ผู้ช่วยเลขานุการ
- และรับรองมติที่ประชุม

๗.๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

ความเป็นมา

ตามที่ นายสมัชชา โปธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ตามความใน
มาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เป็นผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาดังกล่าวว่างลง

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบองค์ประกอบตามมาตรา ๑๕(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อน
ครบวาระ จำนวน ๑ ราย ภายใน ๙๐ วัน โดยผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลือของผู้ซึ่งตนแทน ตามความในมาตรา ๑๖ วรรคห้าและวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใด
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน ๑ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยตำแหน่งและบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	กรรมการ
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐเอน	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการ
๘. นางนุชลี ทิพย์มณฑา	กรรมการ
๙. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช่วง	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์ักษ์	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์	กรรมการ
๑๓. นายสมยศ ศรีเพิ่ม	กรรมการ
๑๔. นายไพโรจน์ แสงอำไพ	กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ	กรรมการ

๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๕) มาตรา ๑๖ วรรคห้าและวรรคท้าย มาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมาย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ดังเสนอ

๒. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๘ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก

ความเป็นมา

ตามที่คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน ๙ หน่วยงาน จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๙ คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

๑.๑ คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร

๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย

๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล

๑.๔ คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา

๑.๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญา วนิชพันธ์

๑.๖ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา

๑.๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล

๒. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ได้ดำเนินการพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหน่วยงานละไม่เกินสามคน เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งหนังสือเสนอความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้

๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์

๒.๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ดำเนินการดังต่อไปนี้

๗.๘.๑ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่ประชุม มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณลักษณะและคุณสมบัติ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ แนวความคิด รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามาแล้วหนึ่งสมัย และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ และในระดับประเทศ

๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราย อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน ๒ ราย และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณลักษณะและคุณสมบัติ ของอาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล ว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ แนวความคิด รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วหนึ่งสมัย

ผลการพิจารณา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย ๒๐ คน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหา มีสิทธิลงคะแนนเลือก จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๐ คน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม ขอสงวนสิทธิไม่ลงคะแนน โดยขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตัดสินหากมีเสียงเท่ากัน จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๑๙ คน และที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ อินทร์ักษ์ นายไพโรจน์ แสงอำไพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนจากการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลงคะแนนลับ ปรากฏผลคะแนน ดังต่อไปนี้

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๑๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ได้คะแนนเสียงสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ๑๙ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราย อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๑๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราย อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล ได้คะแนนเสียงสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ๑๙ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๗.๘.๒ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุม มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

คณะศิลปศาสตร์ มีผู้รับสมัครเข้ารับการศึกษาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและคุณสมบัติ ของอาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา ว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ แนวความคิด รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มาแล้วหนึ่งสมัย และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาคม และเป็นທີ່ประจักษ์ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ในสมัยที่ผ่านมาสามารถรักษาจำนวนนักศึกษา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในคณะ และมีความโดดเด่นในการดูแลงานด้านการบริการวิชาการไปยังชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปศาสตร์เครือข่าย ๙ มทร. โดยได้รับการชื่นชมจากเครือข่ายเป็นอย่างมาก และมีการขยายผลสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สมควรจะทำหน้าที่ต่อ

ผลการพิจารณา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๐ คน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบรรณว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือก จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๐ คน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม ขอสงวนสิทธิไม่ลงคะแนน โดยขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตัดสินหากมีเสียงเท่ากัน และอาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๑๘ คน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์กษ นายไพโรจน์ แสงอำไพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน จากการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลงคะแนนลับ ปรากฏผลคะแนน ดังต่อไปนี้

<u>คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ราย อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา</u>	
สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๑๗ คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	- คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	- คะแนน
บัตรเสีย	๑ คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ราย อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา ได้คะแนนเสียงสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ๑๗ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

๗.๘.๓ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

(การประชุมลับ)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒. แต่งตั้ง อาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๓. แต่งตั้ง อาจารย์ณัฐลี ทิพย์มณฑา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๔. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘. พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสืบเนื่องจากวาระที่ ๗.๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงไม่ผ่านการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้ดำเนินการสรรหาใหม่ ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ในระหว่างที่จะต้องดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการใหม่อีกครั้ง มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางตรุณี ลีนิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม